

Số: ~~1633~~/CAT-PV01

Bình Phước, ngày 30 tháng 11 năm 2021

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3944/UBND-TH ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X, Công an tỉnh báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

**1. Cử tri xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập:** Kiến nghị trên địa bàn xã Đức Hạnh có 58 hộ dân di cư tự do từ Campuchia về sinh sống quanh hồ thủy điện Thác Mơ, không có các loại giấy tờ tùy thân, nên khó khăn cho quá trình quản lý nhân khẩu, vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn và việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn UBND huyện Bù Gia Mập và xã Đức Hạnh về việc cấp giấy tờ tùy thân cho các hộ dân di cư tự do từ Campuchia về, tạo điều kiện quản lý nhân khẩu tốt hơn.

**Kết quả trả lời:**

Hiện nay, trên địa bàn xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập có 81 hộ, 415 nhân khẩu (195 Nam, 220 Nữ) là Việt kiều Campuchia đang sinh sống, tất cả đều là số nhân khẩu thuộc diện Nhóm 2 (398 nhân khẩu) và Nhóm 3 (17 nhân khẩu) theo hướng dẫn rà soát tại Tiêu đề án số 2 của UBND tỉnh Bình Phước, qua công tác nắm tình hình người dân di cư tự do từ Campuchia về địa phương thường có những đặc điểm chung như sau:

Một là, không có nhà, chỗ ở ổn định, hợp pháp mà ở tại xuồng, ghe, bè trên mặt nước, một số ít ở tại nơi làm thuê, nhà trọ hoặc lều, chòi tạm bợ trên đất của các công ty Thủy điện quản lý.

Hai là, các hộ gia đình đều đông con, nhiều trẻ em không được đi học hoặc bỏ học dang dở, đời sống nghèo khó, thiếu thốn, người lớn đi làm thuê (xưởng điều, phụ làm vườn rẫy, phụ xây dựng, bán vé số...), số khác làm nghề chài lưới, đánh bắt, nuôi cá, công việc và thu nhập đều không ổn định.

Ba là, thường sinh sống tại Campuchia qua nhiều thế hệ hoặc di cư tự do qua rất nhiều địa phương kể cả trong nước và Campuchia trong thời gian dài nên họ không xác định được địa danh cụ thể quê quán, nơi thường trú, tạm trú ở Việt Nam.

Bốn là, mức độ di biến động của các nhân khẩu này khá cao (di chuyển đến các địa phương khác và kể cả quay lại Campuchia), phụ thuộc vào chỗ ở, công việc và thu nhập. Có trường hợp vừa được hướng dẫn kê khai thông tin thì cả hộ đã bỏ địa phương đi nơi khác vì họ cho rằng nơi ở mới họ có cuộc sống dễ



dàng hơn. Hiện tại, xã Đức Hạnh có 07 hộ, 36 nhân khẩu đã cư trú tại địa phương từ 10 đến 15 năm; 18 hộ, 82 nhân khẩu từ 05 đến 10 năm và 56 hộ, 297 nhân khẩu dưới 05 năm.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý người dân di cư tự do từ Campuchia về địa phương, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an cấp huyện triển khai, thực hiện tốt 02 Tiêu đề án của Chính phủ về “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước” và “Đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống, sản xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia về nước” trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như:

- Phối hợp chính quyền địa phương tổ chức rà soát, thống kê và phân loại thành các nhóm theo mốc thời gian đến địa phương hoặc nhóm cần trợ giúp về lĩnh vực như: nhà ở, việc làm, y tế, giáo dục... để kịp thời quản lý và có phương án, kế hoạch hỗ trợ các chính sách phù hợp. Vận động các mạnh thường quân tổ chức tặng quà, thực phẩm trong các dịp lễ, Tết nhằm hỗ trợ điều kiện sinh hoạt.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện chủ động phối hợp cùng địa phương tiến hành tổng rà soát, hướng dẫn kê khai các thủ tục (HK01, HK02, DC01...), biểu mẫu thống kê, thu thập giấy tờ (nếu có), lập danh chỉ bản để tra cứu, xác định nguồn gốc, nhân thân lai lịch; tiến hành cập nhật thông tin công dân đối với số nhân khẩu Việt kiều Campuchia trên hệ thống CSDLQG về dân cư phục vụ quản lý theo diện nhân khẩu đặc biệt đảm bảo các yêu cầu đề ra.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an cấp huyện thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc, nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị, đời sống kinh tế, tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, trăn trở, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương các giải pháp an sinh xã hội, từng bước tạo điều kiện ổn định cuộc sống, đồng thời tuyên truyền, vận động người Việt kiều Campuchia đang sinh sống trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương cũng như động viên tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ ANTV. Nhìn chung thời gian qua, số nhân khẩu này chủ yếu lao động phổ thông, đơn thuần phục vụ cuộc sống, chưa phát hiện vụ việc phức tạp nào gây mất đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến ANTV và TTATXH.

- Công an tỉnh đã lập danh sách đề nghị Bộ Công an cấp thẻ thường trú cho nhân khẩu Việt kiều Campuchia trên địa bàn toàn tỉnh được **508** trường hợp đủ điều kiện, hiện đã cấp thẻ thường trú cho **319** trường hợp (Chơn Thành: 31, Lộc Ninh: 51, Đồng Xoài: 07, Đồng Phú: 03, Hớn Quản: 44, Bù Đăng: 29, Bù Đốp: 154), còn lại **189** trường hợp đã được Bộ Công an xét duyệt cấp thẻ thường trú. Trong số 189 trường hợp này, Công an tỉnh đang tiến hành rà soát lại số nhân khẩu hiện đang sinh sống tại địa phương để chuyển hồ sơ về Bộ Công an và triển khai cấp thẻ thường trú cho số công dân này (trong đó: Bù Đốp: 82, Bù Gia Mập: 107, riêng địa bàn xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập: 61 trường hợp). Thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức rà soát, lập danh sách để báo cáo Bộ Công an xem xét cấp



thẻ thường trú đồng loạt cho các nhân khẩu Việt kiều Campuchia hiện đang sinh sống trên địa bàn.

2. Cử tri Đoàn Ngọc Lễ - ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài kiến nghị: Tình trạng một số phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm an toàn giao thông khi tham gia qua các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, nhất là trên tuyến đường ĐT741 (đoạn qua thành phố Đồng Xoài) gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông; đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, xử lý.

**Kết quả trả lời:**


Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 24/11/2021, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường ĐT741 được 96 lượt, dừng kiểm tra 248 trường hợp, lập biên bản 131 trường hợp, phạt tại chỗ 25 trường hợp với tổng số tiền hơn 4 triệu đồng; trong đó, lập biên bản xử lý 09 trường hợp thanh, thiếu niên sử dụng xe mô tô độ chế, tụ tập chạy xe tốc độ cao, 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Về tình hình tai nạn giao thông trên tuyến đường ĐT741 đoạn qua địa phận thành phố Đồng Xoài xảy ra 03 vụ TNGT, làm chết 01 người, bị thương 02 người, hư hỏng 03 ô tô, 02 mô tô.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, điều tra cơ bản địa bàn xã Tiến Hưng, tuyến ĐT741 nhằm nắm chắc mọi diễn biến, tình hình vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, có biểu hiện đua xe trái phép; tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đặc biệt là các hành vi vi phạm tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu nhằm đảm bảo TTATGT trên tuyến; phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kết hợp tuyên truyền tình hình, diễn biến, công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật với tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh biết, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, PV01(Đ6).

**KIỂM GIÁM ĐỐC**  
  
**Đại tá Lâm Văn Long**

